

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

03:32 09/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi (3/2/1930 - 3/2/2024), ngày 7/2 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024_Ảnh: Trí Dũng

“Kính thưa các bác, các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Một mùa xuân mới lại đang về trên đất nước muôn vàn yêu quý của chúng ta. Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để chia tay năm Quý Mão 2023 và chuẩn bị đón chào năm Giáp Thìn 2024; mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Tôi xin được thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể các đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết, chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí!

Như chúng ta đều biết, đất nước ta vừa đi qua năm Quý Mão 2023 với rất nhiều sự kiện quan trọng, sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức vượt xa so với dự báo; dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại ở nhiều địa phương, tác động ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực, nhiều vấn đề phức tạp mới phát sinh; nhưng, với sự nỗ lực, phấn đấu tích cực, bền bỉ; ý chí, bản lĩnh, kiên cường, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả và thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; các chỉ số đổi mới sáng tạo, thương hiệu quốc gia đều tăng,... các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Việc triển khai, thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh. Văn hóa, xã hội có bước phát triển đột phá, tiến bộ mới; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; công tác giảm nghèo, chính sách ưu đãi đối với người có công, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Hoạt động đối ngoại diễn ra dồn dập, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, góp phần củng cố và nâng cao vai trò, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế

của Việt Nam, là điểm sáng nổi bật của năm 2023. Các Nghị quyết Trung ương 7, 8 khoá XIII của Đảng được triển khai kịp thời đến cơ sở; các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng đang tích cực triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan đảng, nhà nước; công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng theo đúng quy định, quy trình, góp phần ổn định tổ chức, bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội. Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp; thể và lực mới của đất nước tiếp tục được nâng cao.

Những thành tựu đạt được trong năm qua là kết quả của sự phấn đấu và nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng; sự quản lý, điều hành tích cực, hiệu quả của Nhà nước; sự tham gia rất có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của toàn dân, là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ta.

Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua, đặc biệt là những dấu ấn nổi bật của năm 2023. Chúng ta gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và sự bình an cho nhân dân.

Chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; cảm ơn các tổ chức quốc tế và nhân dân các nước bạn bè gần xa đã hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Năm Giáp Thìn 2024 là một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới. Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải có quyết tâm cao, ý chí lớn, ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024, mà trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn

cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ; bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống của Nhân dân.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Triển khai toàn diện và đồng bộ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tiếp tục chuẩn bị tích cực cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV - nhiệm kỳ 2026 - 2031; xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Thưa các bác, các đồng chí!

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của chúng ta là khắc phục bằng được mọi khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở nơi biên giới, biển, đảo; chăm lo và tạo điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh. Để thực hiện được những phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết; đã đoàn kết rồi, càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi, càng quyết tâm cao hơn nữa; chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành kết quả hiện thực.

Chúc sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa; năm 2024 thắng lợi to lớn hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn năm 2023.

Chúc Đảng ta và toàn hệ thống chính trị của nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng; nhân dân ta ngày càng ấm no; nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, mọi sự hanh thông.

Năm mới có nhiều thắng lợi mới!

Tôi xin trân trọng cảm ơn.”

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-buoi-gap-mat-chuc-tet-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-dang-nha-nuoc>